

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- "ป่าชุมชนบ้านหนองบัว" คว่ำแชมป์ (ไทยรัฐ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ กรอบป้าย หน้า ๗)
- ภาพข่าว: ครอบรอบ ๑๒๘ ปี (ไทยรัฐ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ กรอบป้าย หน้า ๑๔)
- คอลัมน์ โทรโขงขยายข่าว: แข่งขันวิ่ง Maesotฯ (ไทยรัฐ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ หน้า ๖)
- การเดินทาง...Net Zero ไทย จากความตกลงปารีส สู่ COP๒๙ (ฐานเศรษฐกิจ ๒๖ - ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗ หน้า ๑)
- ฟุ้งเสี้ยวว่าวุ่นที่ดินทิ้งอำเภอยู่เขตป่า (ไทยรัฐ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ กรอบป้าย หน้า ๑๐)

สื่อออนไลน์

- วันที่รอคอย! ลุงวัย ๘๖ ปลูกป่า ๓๐ กว่าปี รอมาทิ้งชีวิต ได้รับอนุญาตให้ตัดได้แล้ว (เดลินิวส์ ๒๔ ก.ย.๒๕๖๗) <https://www.dailynews.co.th/news/3899724/>
- ช่อง ๗HD มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า | ๗ สีช่วยชาวบ้าน (ช่อง ๗ HD คลิป ๒๔ ก.ย.๒๕๖๗) <https://www.youtube.com/watch?v=olH4O4ptMaA>
- ยามาฮ่าร่วมแสดงความยินดี ครอบรอบ ๑๒๘ ปี สถาปนากรมป่าไม้ (สยามสปอร์ต ๒๔ ก.ย.๒๕๖๗) <https://www.siamsport.co.th/other-sports/motor-sport/62913/>
- ส.ส.เพื่อไทย ชี้ป่าหาย๓แสนไร่ ต้นเหตุน้ำท่วมดินถล่ม ถามหาคนรับผิดชอบ (มติชน ๒๔ ก.ย.๒๕๖๗) https://www.matichon.co.th/politics/news_4809133
- พบแล้วพลัดตกน้ำกลายเป็นศพชุดเกษตรลิง (สยามรัฐ ๒๕ ก.ย.๒๕๖๗) <https://siamrath.co.th/n/568951>
- ชูติก สร้างรายได้ ชาวบ้านเก็บเห็ดขาย (ช่อง ๗HD ๒๕ ก.ย.๒๕๖๗) <https://news.ch7.com/detail/755558>

"ป่าชุมชนบ้านหนองบัว" คว่ำแชมป์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คว่ำรางวัลป่าชุมชน นายสุรชัยกล่าวอีกว่า สำหรับรางวัลป่า เปิดเผยว่ากรมป่าไม้ร่วมกับบริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด ขณะเล็งระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชุมชนชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล ภาคเหนือ (มหาชน) จัดการประกวดป่าชุมชน ภายใต้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ได้แก่ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย จ.เชียงราย ภาค โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2567 รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม ตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนบ้านปากหมัน เพื่อเฟ้นหาป่าชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง เงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท จ.เลย ภาคกลางและตะวันออก ป่าชุมชนบ้าน ในการดูแลรักษาป่าการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าให้ รองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน พระพุทธบาท จ.นครสวรรค์ ภาคใต้ ป่าชุมชน มีความยั่งยืน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่า เปาปมดงยาง หมู่ที่ 7 ต.นาพูน อ.วังหิน จ.แพร่ บ้านหินเพิง จ.กระบี่ และรางวัลดีเด่นด้านการ อย่างพอเพียงจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ป่าชุมชนบ้านหุบป่อง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมิ้น พัฒนา 4 รางวัล ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยอ่าง เพื่อมอบรางวัลอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และป่าชุมชนบ้าน จ.เชียงใหม่ ป่าชุมชนบ้านเล่าฝู โป่งป่าแหม การเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชน วังไทร (ถ้ำพระหอ) หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง โป่งขม จ.เชียงราย ป่าชุมชนวังคอก-เขาข่าเลือด จ.ชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านทางงอ จ.สตูล.



ครบรอบ 128 ปี : พงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร ร่วมงานฉลองครบรอบ 128 ปี กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งกรมป่าไม้.



● **แข่งขันวิ่ง Maesotฯ:** กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดการแข่งขันวิ่ง Maesot Nature Run 2024 มาร่วมวิ่งสัมผัสสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา ให้ลมหนาวและสายหมอกมาโอบกอดรอบตัวเรา มีทั้งระยะ 5KM | 10KM | 21KM วิ่งถนนบนเส้นทางธรรมชาติ ทั้งถนนลาดยาง และถนนดินอัดเรียบแน่น ในวันที่ 10 พ.ย.2567 เวลา 08.30-09.30 น. ที่สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้เพื่อนนักวิ่งได้มาสัมผัสด้วยสายตาตนเองว่าการฟื้นฟูป่าเพียงแค่ว่า 6 ปี ตามแนวทางพระราชดำริ สามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เพียงใด รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นกองทุนสำหรับเจ้าหน้าที่กว่า 100 ชีวิต ที่ดูแลพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Maesot Nature Run 2024 ปิดรับสมัครวันที่ 10 ต.ค.นี้ สมัครได้ที่ <https://www.regis.run/race/mnr2024/> หากพบปัญหาในการสมัครติดต่อที่ Line ID : @regisrun วันรับเสื้อและเบอร์วิ่งวันที่ 9 พ.ย.2567 เวลา 11.00-19.00 น. รับที่งานเท่านั้น ไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์.



การเดินทาง

Net Zero ของไทย
จากความตกลงปารีส
สู่ COP29 > 07

การเดินทาง... Net Zero ไทย จากความตกลงปารีส สู่ COP29



จากความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่เกิดขึ้นในการประชุมการรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สมัยที่ 21 (COP21) เมื่อปี 2558 นานาประเทศต่างร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) โดยมีเป้าหมายในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 2100

การดำเนินงานของประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ภายหลังจากที่ไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีภายใต้ความตกลงปารีส ได้จัดทำและส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มี 2 ระยะ ได้แก่

1.การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 ที่ 30-40% จากกรณีปกติ ดำเนินการใน 5 สาขา ได้แก่



สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) สาขาของเสีย และสาขาเกษตร

2. ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) มีเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 โดย LT-LEDS จะเป็นกรอบในการจัดทำเป้าหมาย NDC ฉบับที่ 2 (The 3rd Generation NDC) ซึ่งจะต้องจัดส่งต่อ UNFCCC ในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2031 - 2035

ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30 อันดับแรกของโลก

ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก สูงที่สุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย สหภาพยุโรป และรัสเซีย ส่วนไทยมี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก คิดเป็น 0.76% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก โดยในปี ค.ศ. 2019 ไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 373 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO₂e) ซึ่งภาคพลังงานและขนส่งมีส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 1 ประมาณ 260 MtCO₂e คิดเป็น 70% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รองลงมา เป็นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) และภาคของเสีย ขณะที่ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 92 MtCO₂e

เมื่อสิ้นสุดแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือน

กระจกได้ทั้งสิ้น 56.54 MtCO₂e คิดเป็น 15.4% ซึ่งบรรลุเป้าหมาย NAMA ที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงไว้ต่อประชาคมโลกที่จะดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 7-20% จากกรณีปกติ (Business as Usual หรือ BAU)

สำหรับแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต่อไป ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 (NDC Action Plan on Mitigation 2021-2030) ซึ่งได้นำเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงตามขั้นตอน ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 นี้

โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในระดับสาขา ที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 222 MtCO₂e หรือ 40% จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 แบ่งเป็นการดำเนินงานภายในประเทศ 33.3% และต้องการได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 6.7% ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 17 แผนงาน 130 มาตรการ ซึ่งมีมาตรการหลักสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา อาทิ

สาขาพลังงาน ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน และการใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ในโครงการนำร่องแหล่งอาหิตย์

สาขาคมนาคมขนส่ง ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การเพิ่มประสิทธิภาพยานยนต์ การพัฒนาระบบขนส่งในเมืองและโลจิสติกส์ระหว่างเมือง การส่งเสริมพลังงานทางเลือกในอนาคตสำหรับภาคขนส่ง (Hydrogen, Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ในอากาศยาน) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่ง สาขา IPPU ได้แก่ การทดแทนปูนเม็ด และการทดแทน/

ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น

สาขาของเสีย ได้แก่ การจัดการขยะชุมชนโดยเทคโนโลยีต่างๆ และการจัดการน้ำเสียชุมชน การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม และสาขาเกษตร ได้แก่ การจัดการของเสียภาคปศุสัตว์ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

นอกจากนี้ การเร่งบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.... เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด

กลไกสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon pricing) หรือกลไกตลาดคาร์บอนเครดิต (Carbon market) มาตรการจูงใจ เป็นต้น

อีกทั้ง การส่งเสริมการปลูกป่าให้บรรลุเป้าหมายการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ 55% ภายในปี พ.ศ. 2580 และการพิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้โครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้สามารถใช้กับ T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER) และมาตรฐานสากลอื่นได้

ขณะที่การประชุม COP 29 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน หนึ่งในประเด็นเจรจาที่สำคัญ คือ การกำหนดเป้าหมายทางการเงินใหม่ (New Collective Quantified Goal on Climate Finance หรือ NCQG) ภายหลังจากปี ค.ศ. 2025 ที่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส ซึ่งกรมอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบท่าทีเจรจา ที่จะมีส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศพัฒนาแล้ว ใส่เงินเข้ามาในกองทุนตามเป้าหมาย 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ



ร้อง กมธ.ที่ดินฯ

นายภาณุวิชญ์ จงปือ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสถี่ยม อ.ทุ่งเสถี่ยม จ.สุโขทัย พร้อมผู้นำชุมชนยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ให้แก้ปัญหาที่ดินทั้งอำเภออยู่ในเขตป่าหวงห้าม.

ทุงเสถียมนำรุ่นที่ดินทั้งอำเภออยู่เขตป่า

ชาว อ.ทุ่งเสถี่ยม จ.สุโขทัย วิตกกังวลหลังจาก มีกระแสข่าวว่าที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินตั้งแต่ สมัยปู่ย่าตายายเป็นพื้นที่ป่าหวงห้ามเอกสารสิทธิ ต่างๆออกมา โดยมีขอบด้วยกฎหมายทั้งอำเภอ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายภาณุวิชญ์ จงปือ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสถี่ยม เปิดเผยว่าเดิมที่ ชาวทุ่งเสถี่ยมย้ายถิ่นฐานมาจาก อ.เถิน จ.ลำปาง และอยู่อาศัยเมื่อปี 2423 ทางกรมได้จัดตั้งเป็น ต.ทุ่งเสถี่ยม อ.วังไม้ขอน จ.สวรรคโลก ต่อมาปี 2471นายอำเภอสวรรคโลก ในสมัยนั้นได้ประกาศ พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อการเลี้ยงสัตว์เนื้อที่ 66,529 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ต่อมาปี 2502 ได้ตั้งเป็น อ.ทุ่งเสถี่ยม มีการออกเอกสารสิทธิ ที่ดินให้ชาวบ้านเรื่อยมาทั้ง นส.2, นส.3, นส.3 ก.ปัจจุบันที่ดินบางส่วนกลายเป็นโฉนดไปแล้ว เมื่อ 2-3 ปีก่อน ชาวบ้านได้ยื่นขอเอกสาร

สิทธิที่ยังตกค้างกว่า 200 แปลงแต่ขอไม่ได้จนต้อง ร้องศาลปกครอง ซึ่งได้นำสืบพยานหลักฐานจน พบว่าที่ดินอ.ทุ่งเสถี่ยม ทั้งหมดรวมทั้งอ.สวรรคโลก และ อ.ศรีสำโรง บางส่วน เป็นพื้นที่อยู่ในประกาศ ของกฤษฎีกาป่าหวงห้าม 2 ฉบับ คือ 1.พระราช กฤษฎีกาเขตหวงห้ามที่ดินบางยม บ้านไร่ ทุ่งเสถี่ยม พ.ศ.2486 เพื่อประโยชน์กรมป่าไม้ เนื้อที่กว่า 3 แสนไร่ และ 2.พระราชกฤษฎีกาเขตป่าหวงห้าม ที่ดินคงคา พ.ศ.2491 ไม่ทราบจำนวน รวม 2 ฉบับ เป็นจำนวนเนื้อที่กว่า 4 แสนไร่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสถี่ยมเปิดเผยอีก ว่า ปัญหาที่พบคือเอกสารสิทธิที่ดินทั้งอำเภอ ทุ่งเสถี่ยม กลายเป็นเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกมา โดยมีขอบตามกฎหมายไม่สามารถใช้ทำธุรกรรม อะไรได้เลย และถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ตนเองและผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จึงเดินทางเข้า

ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ดินทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นนี้ให้กับชาวบ้าน โดยขอให้เพิกถอนสภาพประกาศดังกล่าวจะ ทั้งหมดหรือพื้นที่บางส่วน และทำการสำรวจ พื้นที่ให้แน่ชัด เนื่องจากประกาศฉบับปี 2486 ไม่มีแผนที่แนบท้ายว่ามีพื้นที่จำนวนเท่าใด และอยู่บริเวณไหนบ้าง รวมทั้งขอให้ยกเลิก ประกาศพื้นที่สาธารณะเพื่อการเลี้ยงสัตว์ด้วย ขณะที่สภาพปัจจุบันนี้พื้นที่ อ.ทุ่งเสถี่ยม ไม่ได้ เป็นพื้นที่ป่าแล้ว แต่กลายเป็นที่อยู่อาศัย เป็น ที่ตั้งของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล, สถานีตำรวจ, โรงเรียน, โรงพยาบาล, แหล่งธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยว ไปหมดแล้ว ชาวสืบหน้าจะเสนอต่อไป.

วันที่รอคอย! ลุงวัย 86 ปลุกป่า 30 กว่าปี รอมาทั้งชีวิต ได้รับอนุญาตให้ตัดได้แล้ว



ลุงวัย 86 ปี ปลุกป่าภาคีรัฐมา 30 กว่าปี จะตัดขายก็ไม่ได้ เตือดร้อนอย่างหนัก วันนี้อธิบดีกรมป่าไม้ส่งตัวแทนมอบหนังสือถึงบ้าน อนุญาตให้ตัดไม้ได้แล้ว

จากกรณีปัญหาที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลุกป่าของภาครัฐตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ซึ่งมีเกษตรกรจำนวนมากไม่ยอมเข้าร่วมโครงการปลุกป่า แล้วเมื่อครบอายุการตัด ไม้ไม่สามารถที่จะนำไม้ที่ปลุกมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงแปลงของนายบุญส่ง สนเสริม อายุ 86 ปี ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ 1 ตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากปัจจุบันมีแค่เงินเดือนชราสองตายาย และเงินช่วยเหลือผู้พิการของลูกอีกอีก 800 บาท บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงสภาพบ้านก็ทรุดโทรม มีลักษณะเอนเอียงใกล้จะล้มพัง ไม้ข้างบนส่วนใหญ่ผุพัง ซึ่งทุกอย่างคงรอความหวังในการตัดไม้ปลูกในพื้นที่ 17 ไร่ จำนวน 484 ต้น เท่านั้น

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 24 ก.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเรื่องนายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายนพรัตน์ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต นายสมศักดิ์ ตะเถา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลุกป่า และนายเสกสรรค์ กันโต ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร เดินทางไปยังบ้าน นายบุญส่ง สนเสริม ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อที่จะทำการมอบใบอนุญาต หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



นายไชยา แตนโพธิ์ กล่าวว่า จากการที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้มีหนังสือส่งเรื่องราวคำขอรับใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามในป่ารายนายบุญส่ง สนเสริม มีความประสงค์ขอทำไม้สัก จำนวน 484 ต้น ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลำคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าบนเนื้อที่ของนายบุญส่งนั้น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้รับรายงานจากคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบว่า เป็นไม้สักที่ราษฎรปลูก เป็นทรัพย์สินและเป็นกรรมสิทธิ์ของราษฎรผู้ปลูก และการขออนุญาตทำไม้ออกก็เป็นแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลมของกรมป่าไม้ที่ได้แก้ไขปัญหาผ่อนปรนความเดือดร้อนของราษฎรให้สามารถทำไม้ออกได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ไม้สักที่ขึ้นอยู่ในแปลงที่ขออนุญาตพบว่ามีการเจริญเติบโตเป็นแถว เป็นแนว เว้นระยะห่างเป็นช่วง ๆ สม่่าเสมอ ขนาดความโตที่ตรวจพบมีขนาดใกล้เคียงกัน เชื่อว่าเป็นไม้ที่ปลูกขึ้น ไม่มีไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่อย่างใด

โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้สำรวจคัดเลือกได้ไม้สัก จำนวน 484 ต้น โดยใช้ดวงตราตีประทับไว้เป็นเครื่องหมายทุกต้น และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) บัดนี้กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรระเบียนและหนังสือส่งการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงอนุญาตให้นายบุญส่ง สนเสริม ทำไม้สัก จำนวน 484 ต้น โดยวิธีตัดฟัน ตามบัญชีรายชื่อที่แจ้งได้ ซึ่งจากการที่ล่าช้านั้น อันเนื่องมาจากมีพื้นที่บางส่วนที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกัน ส่วนกรณีผู้ร่วมโครงการปลูกป่าอีกจำนวนหลายรายที่เหลือ ทางกรมป่าไม้ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและคงจะได้แจ้งให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบต่อไป

ด้านนายบุญส่ง กล่าวว่า วันนี้ตนเองมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากทีรอคอยเวลานี้มานานเกือบทั้งชีวิต หลังจากนั้นจะต้องดำเนินการหาผู้รับซื้อและตัดต่อไป ส่วนเงินที่ได้นั้น ก็จะนำมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเป็นอันดับแรก หรือถ้าใครมีความประสงค์สนใจที่จะต้องการไม้ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แปลงของตนเองทุกเวลา



Ch7HDNews

@ch7hdnews · ผู้ติดตาม 3.25 ล้าน คน · วิดีโอ 5.7 หมื่น รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องนี้ ...เพิ่มเติม

ติดตาม

หน้าแรก วิดีโอ Shorts โลกโพสต์ เพลย์ลิสต์ ชุมชน 🔍

ช่อง 7HD มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า | 7 สีช่วยชาวบ้าน



7 สีช่วยชาวบ้าน - ช่อง 7HD มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ โดยมีผู้ประกาศข่าว ปุ่ม เปรมสุตา, ปิ กมลასน์ และ บอย ธนพัต เป็นผู้แทนโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ช่อง 7HD ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินสมทบทุนเข้า กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 128 ปี โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ในโอกาสนี้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำ ได้ลงนามร่วมกันแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วย กดติดตามช่อง CH7HD News ได้ที่ : <https://cutt.ly/YTch7hdnews> ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ <https://news.ch7.com> #7 สีช่วยชาวบ้าน #ข่าวช่อง7 #CH7HDNEWS ติดตาม CH7HD News และ TERO Digital ได้ที่ : https://linktr.ee/ch7hdnews_tero

ยามาเข้าร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 128 ปี สถาปนากรมป่าไม้



นายพงศธร เอี่ยมมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าแสดงความยินดี และร่วมงานฉลองครบรอบ 128 ปี กรมป่าไม้

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 (ร.ศ. 115) พร้อมกันนี้ภายในงานวันครบรอบ 128 ปี การสถาปนากรมป่าไม้ ได้มีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษป่า รักแผ่นดิน” รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่สำหรับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับประเทศอีกด้วย

สำหรับการร่วมแสดงความยินดี และฉลองการสถาปนากรมครบรอบ 128 ปี กรมป่าไม้ จัดขึ้น ณ กรมป่าไม้ เมื่อเร็วๆ นี้



ส.ส.เพื่อไทย โวย น้ำท่วมโคลนถล่ม แต่ยังไม่มีการพูดเรื่องป่าหาย 3 แสนไร่ ซึ่งเป็นประเทศอื่นคนรับผิดชอบคนึงไม่ติดกันแล้ว

วันที่ 24 กันยายน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่สูง และพื้นที่ภาคเหนือ เห็นได้ชัดว่า เกิดมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่า เพื่อเอาพื้นที่ไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพด รวมไปถึงก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ ของเศรษฐีทั้งหลาย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น ดินบนภูเขาที่ไม่มีรากไม้ใหญ่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ จะพังถล่มลงมา พร้อมกับน้ำป่ามีทั้งน้ำและโคลน ซึ่งเป็นดินบนภูเขา มีสีแดง

“เมื่อก่อนนี้ คนที่มีบ้านอยู่ตีนเขาได้รับผลกระทบไปเต็มๆ บ้านพังดินโคลนไหลทับบ้าน แต่วันนี้ด้วยความรุนแรงของน้ำนั้น แม้แต่คนในเมืองก็ยังได้รับผลกระทบกับโคลนที่ไหลมาพร้อมกับน้ำป่าที่ไหลเข้าบ้าน จนวันนี้ยังล้างทำความสะอาดบ้านกันไม่หมด แล้วยังอาจจะมีน้ำละลอกใหม่เข้ามาอีก ที่ยังไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่” นายศักดิ์ดากล่าว

นายศักดิ์ดากล่าวว่า ตนยังไม่เห็นใครที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลป่าไม้ออกมาพูดเรื่องที่บ้านเราถูกทำลายไปมาก จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลย ตนในฐานะที่เป็นนักเรียนป่าไม้ และทำงานกับป่าไม้ อยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อนรู้สึกเศร้าใจกับเรื่องดังกล่าวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ทางมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรออกมาบอกว่า ปี 2566 ปีเดียว ป่าบ้านเราหายไปถึง 3 แสนไร่ ซึ่งหากเป็นประเทศอื่นรัฐมนตรีเขาคนึงไม่ติดกันแล้ว

“นอกจากไม่พูด ไม่ให้ความสำคัญกับป่าที่หายไปแล้ว ยังคิดจะสร้างเขื่อนกันอีก ซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมา ไม่มีเขื่อนไหนที่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ มีหน้าซ้ำ ถ้าฝนตกลงมาเยอะๆ น้ำเต็มเขื่อน กลัวเขื่อนพัง ก็ต้องปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อน ท่วมซ้ำไปอีก ดังนั้น ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขป้องกันทั้งน้ำท่วม ทั้งปัญหาฝุ่น พีเอ็ม 2.5 เท่ากับป่าอีกแล้ว” นายศักดิ์ดากกล่าว

นายศักดิ์ดากกล่าวว่า สำหรับการปลูกป่าที่ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้เคยปลูกอยู่แต่เดิมนั้น อาจจะจ้างคนในเมือง หรือคนต่างพื้นที่มาปลูก ตนอยากเสนอว่า ชาวชาติพันธุ์ หรือคนที่ปลูกข้าวโพด หรือพืชเชิงเดี่ยวบนภูเขา หรือพื้นที่สูง ก็ให้กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานฯจ้างคนเหล่านั้นมาปลูก และดูแลจนต้นไม้โต จะได้ผลกว่าให้คนต่างถิ่นมาปลูก ปลูกเสร็จก็ไม่ได้ดูแล อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่พบว่าพื้นที่ปลูกป่าหลายแห่งมีการปลูกมากก็จริง แต่ปลูกแล้วไม่มีการดูแล ต้นไม้ก็ตายหมด

พบแล้วปลัดตกน้ำกลายเป็นศพขาดเกยตลิ่ง



พบแล้วปลัดตกฝายน้ำล้นบ้านไร่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หลังค้นหาเป็นเวลา 6 วัน พบกลายเป็นศพขึ้น
อืดถูกน้ำซัดเกยฝั่งแม่น้ำลาง ห่างจากจุดเกิดเหตุ 3 กม. ด้านพระสงฆ์ในพื้นที่ระบุเมื่อ 5 ปีก่อนเคยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต
ที่จุดดังกล่าวมาแล้ว 1 ราย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผอ.สำนักงานบริหารอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2567 เวลา 17.00 น. ได้รับรายงานจากนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ที่ได้ส่งทีมกู้ภัยร่วมค้นหาคนปลัดตกน้ำที่ฝายน้ำล้นบ้านไร่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.
แม่ฮ่องสอน ว่าได้พบศพของนายจาย สายวรรณ อายุ 24 ปี ที่ได้ปลัดตกบริเวณฝายน้ำล้นบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.
2567 เวลา 13.20 น.แล้ว ที่บริเวณตลิ่งข้างแม่น้ำลาง ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 กม. สภาพศพขึ้นอืดมีกลิ่นเหม็น
ไปทั่วบริเวณ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้นำร่างของผู้ตาย ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป โดยทางภรรยา
ของผู้ตายไม่ได้ติดใจต่อสาเหตุการตายแต่อย่างใด

ก่อนหน้านั้นเมื่อทันทีที่เกิดเหตุ ทีมงานค้นหาประกอบด้วย นายวีรพงศ์ รัตนศรี นายอำเภอปางมะผ้า ปลัดอำเภอฝ่าย
ความมั่นคง สมาชิกอส.อ.ปางมะผ้า ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านไร่ กู้ชีพ กู้ภัย อบต.สบป่อง
ทีมนักประดาน้ำจากกู้ภัยปายสามัคคี ทีมงาน มูลนิธิ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กู้ภัยฯ ดอยคุณ ตำรวจ สภ.
ปางมะผ้า ทหารร้อย ร.712 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.16 ได้สนธิกำลังระดมค้น
หน้าคนสูญหายเป็นเวลา ถึง 6 วันจึงพบศพ

หลวงปู่ขาว กิตติโก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผามอน ต.สบป่า อ.ปางมะผ้า ระบุว่า คณะสงฆ์วัดพระธาตุผามอนหลัง
ทราบเหตุได้พากัน ไปช่วยแม่เมตตาและสวดมนต์พร้อมเป็นกองหนุนเสปียงอาหารให้จิตอาสาสมัครที่ช่วยกันค้นหา
ร่างของนายจาย สายวรรณ หนุมวัย 24 ปี ที่พลัดตกฝายน้ำท่าไคร้ นับเป็นอีกรายในรอบ 5 ปี ที่หนุมวัย 11 เดือน
พลัดตกบริเวณฝายดังกล่าว เสียชีวิตเมื่อ 5 ปีที่แล้วในช่วงเข้าพรรษาเวลาเดียวกันและจุดเดียวกัน



ชูลิก สร้างรายได้ ชาวบ้านเก็บเห็ดขาย



เข้านี้ที่หมอซิด - พายุชูลิก สร้างรายได้ให้คนนครบุรี กับการเก็บเห็ดป่าหลากชนิด สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ลดภาระค่าใช้จ่ายกันได้ในช่วงนี้ หรือเอามาปรุงสุกกินกันในครอบครัวก็อร่อยกันไปอีก

อิทธิพลของพายุชูลิก ทำให้พื้นที่ อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน ส่งผลให้เห็ดป่าหลายชนิดเริ่มงอกขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ชะงักไปนานจากภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งป่าชุมชนท้ายบ้านตลิ่งชันตำบลจรเข้หิน ชาวบ้านในพื้นที่จึงพากันนำตะกร้าออกตระเวนเก็บเห็ด ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดไคร และเห็ดก่อแดง เพื่อนำมาประกอบอาหารกินกันในครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่าย หากเหลือก็จะนำไปขายได้ราคาดี กิโลกรัมละ 150-300 บาท

ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าให้ฟังว่า ก่อนเกิดพายุชูลิก เห็ดป่ามีน้อยกว่าทุกปี แต่พอพายุเข้าเห็ดทยอยพากันงอกออกมาเต็มป่า ชาวบ้านจึงพากันออกมาหาเก็บไปประกอบอาหาร บางคนมีความชำนาญรู้แหล่งเห็ดในป่าก็จะได้มากเป็นพิเศษ วันละหลายกิโลกรัม หากนำไปขายจะได้ราคาดี ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับชาวบ้านในช่วงนี้กันเลยทีเดียว